



# ประชาสมพันธ์

## สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ

๐๔๔ ถนนพระราม ๔ คลองเตย กทม. ๑๐๑๐๐

โทร. ๐๒-๒๒๑๙-๐๗๕๖, ๐๒-๒๕๕-๖๓๐๐ โทรสาร ๐๒-๒๕๕-๔๙๗๔

ฉบับที่ ๐๙/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ที่รักทุกท่าน

### ปรับเพิ่มเงินเดือน ๒๐% และขยายโครงสร้างเงินเดือน

ผลจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่องขอทราบผลความคืบหน้าการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ขอทราบผลความคืบหน้าการประเมินค่างานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานทุกระดับชั้น ๒๐% สหภาพแรงงานฯ ยาสูบ ได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้ทำประเมินค่างานเพื่อขอปรับเพิ่มเงินเดือนแต่ละระดับชั้น ๒๐% ตามที่สหภาพแรงงานฯ ยาสูบ ได้สอบถามตามฉันทามติในที่ประชุมสัมมนาของสหภาพฯ ในวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ. สีดา รีสอร์ท ที่ผ่านมาขอให้สหภาพฯ ตามกับฝ่ายบริหารเรื่องกรอบระยะเวลาในการทำประเมินค่างาน ตามที่สหภาพฯ เรียกร้องในการยกฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคลมีกรอบระยะเวลานานเท่าไร สหภาพแรงงานฯ ยาสูบได้บรรจุเรื่องนี้ลงในวาระกิจการสัมพันธ์ เรื่องสืบเนื่องไว้แล้ว ผลจากการประชุมได้รับ คำชี้แจงว่า อย่างเร็วไม่น่าจะเกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลังจากนั้นถ้าค่างานเสร็จแล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (บอร์ด) เพื่อให้ความเห็นชอบจากนั้นจึงนำส่งไปกระทรวงแรงงานโดยผ่านคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(ครรล.) และจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผลจะออกมาเป็นเช่นไรเรื่องการขยายโครงสร้างเงินเดือน และผลการปรับเพิ่มเงินเดือนทุกระดับชั้น ๒๐% นั้นอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจจะได้เท่ากันหรือไม่ก็ได้

หวังว่าคงจะเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องพนักงานยาสูบทุกท่าน ซึ่งใจจดจ่อรอคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ทางสหภาพฯ ได้สอบถามบอร์ดท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนามท่านว่ามีโอกาสผ่านได้ง่ายหรือไม่ ท่านได้กระซิบตอบว่าถ้าจะขอเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้รีบทำไวๆ) ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้าย สหภาพฯ ขอกำลังใจจากพนักงานการยาสูบและสมาชิกสหภาพฯ ให้กับสหภาพแรงงานฯ ยาสูบมีกำลังใจช่วยผลักดันต่อไปให้สำเร็จโดยเร็ว

เรื่องการขยายโครงสร้างเงินเดือนปรับขั้นสูงสุดไปอยู่ที่โดยประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ได้รับแจ้งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่าได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเหลือแต่ค่างานอย่างเดียวเท่านั้น

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานครั้งนี้ให้เสร็จโดยเร็ว



# โบนัส

เรื่องของโบนัส ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ทราบข่าวว่ามีกำไรโดยประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่มีข่าวว่าเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ยาสูบจะบีบให้การยาสูบรับซื้อไผ่ยาเพิ่มขึ้นมากกว่า ๕๐% ตามที่ให้โควต้าไว้ ทั้งที่ความเป็นจริงไผ่ยาสูบในสต็อกมีเกินความจำเป็นแต่การยาสูบก็ช่วยเกษตรกรในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจและผูกพันกับการยาสูบมาช้านาน การที่จะมาบีบให้การยาสูบซื้อไผ่ยาสูบตามโควต้าเต็มนั้น สหภาพฯรับไม่ได้เพราะจะทำให้โบนัสของพนักงานการยาสูบหายไปทันที สหภาพฯยอมไม่ได้ที่จะให้เป็นเช่นนั้น เราจึงอยากวิงวอนให้เห็นใจหัวอกของพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วย ว่าทำงานมาทั้งปีก็หวังว่าจะได้ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เช่นกัน

การที่การยาสูบรับซื้อไผ่ยาสูบ ๕๐% นั้นถือเป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆของเกษตรกรบางส่วน แต่ถ้าจะให้ซื้อไผ่ยาสูบ ๑๐๐% การยาสูบก็คงไม่ไหวเช่นกัน จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นจริงนี้ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากการยาสูบแห่งประเทศไทยแต่เกิดจาก พ.ร.บ. สรรพสามิต ๖๐ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาที่อยากให้เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ยาสูบร่วมมือกับการยาสูบแห่งประเทศไทยไปถามผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สรรพสามิต ๖๐ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ไม่มีใครผิดใครถูกแต่เราต้องจับมือแล้วเดินไปต่อกันให้ได้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของพนักงานการยาสูบและเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ยาสูบทุกท่านนี้จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและตรงจุด

## อาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ

เรียนพนักงานที่จะเข้าพักที่อาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เมื่อได้รับ กุญแจห้องพักแล้ว อยากให้ทุกท่านตรวจสอบเลขมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าว่าตัวเลขขึ้นอยู่กับที่เท่าไร แต่ละห้องถ่ายรูป หรือจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งสภาพห้อง สิ่งของในห้องก่อนใช้งานมีสภาพเป็นอย่างไร ก่อนเข้าพักเพื่อป้องกันการมีปัญหาลงมาภายหลังและเรื่องการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ที่เกินจากใช้จริง

ด้วยความปรารถนาดีจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ

(นายคุณคม ฤทธิสอน)



เชื่อมั่นในพลังสามัคคีและสมานฉันท์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ... ๑๗๕๖ ...

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ